

ที่ สธช. ๐๑/ว.๕๓๐



สภาการสาธารณสุขชุมชน

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ระดับชาติ ๔ ภาค ปี ๒๕๖๘ เรื่อง “พลิกโฉม นักสาธารณสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงกับการจัดระบบบริการสุขภาพของไทย” ครั้งที่ ๓

เรียน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ระดับชาติ ๔ ภาค ปี ๒๕๖๘ เรื่อง “พลิกโฉม นักสาธารณสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงกับการจัดระบบบริการสุขภาพของไทย” ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชน กำหนดให้มีการจัดทำโครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ระดับชาติ ๔ ภาค ปี ๒๕๖๘ เรื่อง “พลิกโฉม นักสาธารณสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงกับการจัดระบบบริการสุขภาพของไทย” ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก นั้น

สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงส่งหนังสือประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการฯ ดังกล่าว เป็นโรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Waraporn Praphan'.

(รองศาสตราจารย์วรวพจน์ พรหมสัตยพรต)

นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

สำนักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน

โทร. ๐๒ ๐๕๕ ๖๕๘๕



## ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน

เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ระดับชาติ ๔ ภาค ปี ๒๕๖๘  
เรื่อง “พลิกโฉมนักสาธารณสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงกับการจัดระบบบริการสุขภาพของไทย”  
ครั้งที่ ๓

ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชน กำหนดให้มีการจัดทำโครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ระดับชาติ ๔ ภาค ปี ๒๕๖๘ เรื่อง “พลิกโฉมนักสาธารณสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงกับการจัดระบบบริการสุขภาพของไทย” เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สมาชิกและบุคลากรสาธารณสุข ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนได้เสียจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุข กำหนดจัดขึ้นในระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ ครั้ง ตามรายละเอียดเอกสารโครงการฯ แฉกแล้วนั้น

สภาการสาธารณสุขชุมชน ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือ วันที่ ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ จากเดิมจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เป็น ณ โรงแรมที่ออปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(รองศาสตราจารย์วรพจน์ พรหมสัตยพรต)

นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน